

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI
NÔNG THÔN MỚI TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VPĐP-OCDL

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

V/v thông tin về hoạt động truyền thông,
giới thiệu sản phẩm OCOP trên các
chuyến bay của Vietnam Airlines

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường truyền thông, quảng bá và tôn vinh hình ảnh nông thôn giàu đẹp, hiện đại, nông dân văn minh và nông nghiệp sinh thái tới độc giả trong và ngoài nước là hành khách của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch đăng các bài viết giới thiệu những thành tựu, tiềm năng của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam (*trong đó có bài giới thiệu về sản phẩm OCOP và du lịch nông thôn*) trên Ấn phẩm truyền thông Heritage phát hành trên các chuyến bay nội địa và quốc tế trong năm 2025 của Vietnam Airlines (*hiện nay đã phát hành được hai số tháng 01 và tháng 02*).

Việc Ấn phẩm truyền thông Heritage cam kết đồng hành tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trên các chuyến bay của Vietnam Airlines là cơ hội để các chủ thể OCOP quảng bá, giới thiệu sản phẩm của mình đến người tiêu dùng, khách hàng trong nước và quốc tế, góp phần mở rộng thị trường, thúc đẩy thương mại, tiêu dùng các sản phẩm OCOP và du lịch nông thôn Việt Nam.

Vì vậy, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố thông tin đến các chủ thể OCOP (*nhất là các chủ thể OCOP 5 sao, OCOP tiêu biểu của địa phương*) được biết, từ đó có thể tiếp cận, giới thiệu sản phẩm gắn với chủ đề các số ấn phẩm của Heritage trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Các chủ thể OCOP có mong muốn và nhu cầu giới thiệu, quảng bá trên Ấn phẩm truyền thông Heritage, đề nghị liên hệ và trao đổi trực tiếp với: Tạp chí Heritage, số 200, Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: 0903.204.214 (*Ông Cao Hải Đăng, Phó phòng KDQC*).

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố quan tâm, thông tin đến các chủ thể OCOP để được biết và thực hiện (*nếu có nhu cầu*)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr. Trần Thanh Nam (để b/c);
- CVP Ngô Trường Sơn (để b/c);
- Lưu: VT, OCDL.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phương Đình Anh

